

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình phát triển chăn nuôi theo Kế hoạch số 42/KH-HĐND ngày 12/9/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam.

Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ báo cáo nội dung theo Kế hoạch số 42/KH-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam về việc giám sát, khảo sát phục vụ kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh như sau:

Do tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi (DTLCP, VDNC, Cúm gia cầm, ...) trong những năm gần đây thường xuyên xảy ra, giá cả thức ăn trong chăn nuôi ngày càng cao và tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thành phố Tam Kỳ thời gian qua tương đối mạnh nên hiện nay tổng đàn gia súc, gia cầm có chiều hướng giảm dần, cụ thể:

Tổng đàn gia súc tại thời điểm quý 2/2022 là: 9.973 con (trong đó: trâu, bò: 5.760 con; dê: 29 con; Lợn: 4.184 con).

Tổng đàn gia cầm: 238.829 (Gà 146.520 con, vịt 66.651 con, chim cút 21.615 con, Bồ câu 4.043 con).

Tổng đàn chó, mèo: 3.469 con.

Trong đó quy mô trang trại gồm có: 01 trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô lớn, 2 trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô vừa, 01 HTX chăn nuôi gà ta Mười Tín, 1 trang lợn và 01 trang trại chăn nuôi gia súc hỗn hợp quy mô nhỏ. Còn lại chủ yếu là chăn nuôi nông hộ trong các khu dân cư với quy mô nhỏ lẻ, theo phương thức tận dụng sản phẩm phụ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao, khó kiểm soát dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, một số khối phố thuộc phường Tân Thạnh và một số khối phố thuộc phường An Phú đời sống người dân sản xuất nông nghiệp là chính, nên việc không được phép chăn nuôi là vấn đề khó khăn, kinh tế dựa phần lớn vào việc chăn nuôi, nên đưa các khối phố này vào khu vực không được phép chăn nuôi thì người dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Cần phải có lộ trình và tiến tới dừng hẳn; trước mắt địa phương đang tăng cường hướng dẫn người dân chăn nuôi phải đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh môi trường, kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định, định hướng tạo sinh kế cho người dân khu vực bị ảnh hưởng sau khi Nghị quyết được ban hành.

Tuy nhiên, Tam Kỳ là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam và về lâu dài thành phố Tam Kỳ đang phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030 do vậy quá trình đô thị hoá ngày càng tăng, công nghiệp phát triển thì diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm dần, trong những năm gần đây thành phố không khuyến khích phát triển chăn nuôi trong các phường nội thị, đồng thời không có quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung do quỹ đất không đảm bảo. Bên cạnh đó, vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi được Lãnh đạo thành phố Tam Kỳ luôn quan tâm đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn. Các trang trại, gia trại đang hoạt động đa số đều được thành lập trước năm 2015, tổng đàn duy trì ở mức ổn định, không mở rộng quy mô. Nên Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi. Do vậy một số phường (An Mỹ, An Sơn, An Xuân, Phước Hoà) không được phép chăn nuôi, một số khối phố của các phường Tân Thạnh, Hòa Hương, An Phú không được phép chăn nuôi là hoàn toàn phù hợp với định hướng của thành phố Tam Kỳ.

(Gửi kèm CV số 356/KT ngày 28/6/2022 của phòng Kinh tế thành phố Tam Kỳ V/v góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi. Có bảng số liệu kèm theo)

Trên đây là báo cáo của UBND thành phố Tam Kỳ theo Kế hoạch số 42/KH-HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu VT, KT, (Bi).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH